



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๓๐ กำหนดให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยต้องแสดงประเภท จำนวน ขนาดของที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง การใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นแก่การประเมินภาษี และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒
พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อ ๒๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่สำรวจแล้ว มาจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อประกาศไว้ ณ สำนักงาน หรือที่ทำการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือสถานที่อื่นตามที่เห็นสมควร ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน และจัดส่งให้ผู้เสียภาษีแต่ละราย
ทราบภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๘ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ได้ดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และได้จัดทำรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส ๓) ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๘ ตามกฎหมายข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอให้เจ้าของ
/ผู้ครอบครอง/ผู้ใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตตำบลศรีสำราญ ได้ตรวจสอบรายละเอียดตามบัญชีรายการ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แนบท้ายประกาศนี้

อนึ่ง หากเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพบว่ามีข้อมูลในบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้อง
สามารถแจ้งขอแก้ไขรายการดังกล่าวได้ภายใน ๑๕ วัน ณ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ ในวันและ
เวลาราชการ นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ เพื่อองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญจักได้ดำเนินการตรวจสอบข้อมูล
อีกครั้ง และหากไม่ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญจะถือว่าท่าน
ยอมรับบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญแจ้งไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

(นายจรัส อัมพทอง)

จ.อ.

ที่ อด ๘๒๓๐๒/ว ๓๕๐



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ
อำเภอน้ำโสม อด ๔๑๒๑๐

๓๑ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓)

เรียน เจ้าของที่ดิน / ผู้ครอบครอง / ผู้ทำประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ จะดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้การดำเนินการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นไปโดยครบถ้วน ถูกต้อง จึงขอความร่วมมือท่านตรวจสอบข้อมูลทรัพย์สินของท่าน ตามบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ที่จัดส่งมาพร้อมนี้

- กรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ มีข้อมูลถูกต้อง ตรงกับรายการทรัพย์สินของท่าน ท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ

- กรณีบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ มีข้อมูลไม่ถูกต้อง คลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงกับรายการทรัพย์สินของท่าน ให้ท่านนำเอกสารที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำเนาโฉนดที่ดิน สำเนาหลักฐานที่ดิน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ มาติดต่อกับเจ้าหน้าที่ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เพื่อยืนยันความถูกต้อง เพื่อทำการปรับแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป ทั้งนี้ ให้ท่านดำเนินการติดต่อแก้ไขข้อมูลฯ ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว จะถือว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ ถูกต้อง ครบถ้วน และจะดำเนินการประเมินภาษีตามขั้นตอนต่อไป

หากท่านมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. ๐ ๔๒๒๘ ๗๓๑๘ กด ๔ หรือ ๐๘ ๔๐๖๕ ๑๑๖๗ ในวันและเวลาราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรัส อัมพันทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง

โทร.๐ ๔๒๒๘ ๗๓๑๘ กด ๔

โทรสาร. ๐ ๔๒๒๘ ๗๕๐๗